

สรุปการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	- เร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมช่วง ๖ เดือนหลัง เรื่องขับเคลื่อนการสร้างศักยภาพกลุ่มวัย, สร้างความเข้มแข็งด้าน อวส., การสร้าง HL, การพิจารณา งบประมาณ ปี ๖๕ และภารกิจที่กรมได้รับมอบหมาย เช่น สธ.สัญจร และยกระดับมาตรการป้องกัน COVID - 19	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กรม อ.	- รายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- กค. ขอให้ คอ.๑๒ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันเหลือปี ๖๓ ในส่วนของอาคารที่พักพยาบาลฯ ไม่ควรเกิน ก.ย. ๖๔ ส่วนงบกลาง COVID - 19 เบิกจ่ายได้ ๕๙.๒๘% หากหน่วยงานใด งบประมาณ เหลือจ่าย สามารถปรับแผนได้ ทั้งนี้ ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค.๖๔ คิดเป็น ๔๕.๒๔% (เป้าหมายกรม อ. ๕๕%) - ประธานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุทธรณ์กรณีจัดจ้างงบลงทุนที่ทำให้เกิดความล่าช้า จำนวน ๒ รายการ ควรประสานกรมบัญชีกลางให้เร่งตีความด้านกฎหมาย และรายงานความก้าวหน้าต่อไป	รับทราบ และมอบ กค. สรุปสัดส่วน งบประมาณ ที่ ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน COVID – 19 (๑) รายงานการใช้จ่ายงบกลาง COVID – 19 จากระบบ DOC	- กผ. นำเสนอภาพรวมงบกลาง COVID – 19 ปี ๖๔ จากระบบ DOC ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ งบประมาณทั้งหมด ๖๘,๒๘๔,๔๐๐ บ. เบิกจ่าย ๔๖,๘๙๔,๑๔๔ บ. (๖๙%) โดยส่วนกลางเบิกจ่าย ๘๙% ส่วนภูมิภาค ๔๙% และ ยังไม่มีการเบิกจ่ายจากศูนย์ต้นทุนกรม - ประธานขอให้เร่งรัดการใช้จ่าย หากหน่วยงานใดใช้ไม่ทัน ให้รีบทำเรื่องส่งคืนกรม เนื่องจากจะกระทบกับ แผนการของงบกลาง COVID – 19 รอบ ๒	รับทราบ
(๒) รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ๓ สร้าง ด้วย TSC Plus	- สว. สรุปสถานการณ์การใช้งาน TSC Plus ของ สปก. ข้อมูลสะสม ๑๕ ธ.ค.๖๓ – ๒๘ มี.ค. ๖๔ เป้าหมาย ๓๕๙,๐๐๔ แห่ง เข้าประเมินตนเอง ๕๐,๓๙๔ แห่ง (๑๔.๐๔%) ผ่านการประเมิน ๖๒.๕๑% โดยได้มีการ รายงานความก้าวหน้าในการประชุม สปก.ศบค. วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑) มท.ประสานข้อมูล กับกรม อ.เพื่อดำเนินการสั่งการ ผวจ. เข้มงวดการใช้งาน TSC Plus ใน พท. ๒) กรม อ. จัดทำประกาศชมเชย ตลาดที่มีการใช้งาน TSC Plus ๓) กรม อ. ปรับผลการดำเนินงาน TSC Plus จากรายเขตสุขภาพเป็นราย จ. และแจ้งผลให้ จ.ทราบเป็นระยะ - คอ.๑๑ เสนอขอทบทวนค่าเป้าหมาย ส่วน คอ.๓ ตั้งข้อสังเกตว่าบางข้อความยังไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ ยังไม่เสถียร - ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) คอ. ต้องดึง Setting เข้ามาประเมินในระบบ TSC ให้มากขึ้น ๒) ทบทวน แบบประเมินให้มีตัวเลือกมากกว่าแค่ “ทำ” และ “ไม่ทำ” ๓) ปรับค่าเป้าหมายให้อัพเดทตามสถานการณ์ ปัจจุบันที่มี สปก. ปิดกิจการและเกิด Setting ใหม่ฯ	รับทราบ และมอบหน่วยงานเร่งดำเนินการดังนี้ - สว. รายงานความคืบหน้าให้ ศบค.ชุดเล็ก ทราบ ทุกสัปดาห์ - สส. ปรับข้อความในแบบประเมินฯ ของ TSC

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
<p>๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขสัญจร)</p>	<p>- สอน. รายงานความก้าวหน้า สธ.สัญจร จ.น่าน และจ.แพร่ (๓๐ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๔) โดยกิจกรรม จ.น่าน วันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ ประกอบด้วย การสัมมนาเส้นทางอาหารปลอดภัยฯ, เยี่ยมเสริมพลัง และมทกรรม “ฮักเมื่อน่าน อาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด” วันที่ ๑ พ.ค.๖๔ มีกิจกรรม walk rally และศึกษาดูงาน ๓ เส้นทาง ส่วนกิจกรรม จ.แพร่ ได้แก่ การประชุม “สุขภาพดีวิถีใหม่ : คนแพร่รอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี ห่างไกลโควิด ๑๙”</p> <p>- ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) ควรบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก สธ. ๒) เร่งเรื่อง งบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง ๓) กิจกรรมของอาสาสมัคร ให้ได้จำนวนคนตามเป้าหมาย และควรเสริมการออกกำลังกายเข้าไปในการแสดงด้วย</p>	<p>รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สราวุฒิ บุญสุข รอง อธ. ดูความเรียบร้อย - สอน. นำเสนอความคืบหน้าให้ อธ. ทราบ หลัง สงกรานต์
<p>๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูล Blue Book กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- สอ.ส. นำเสนอ Blue Book App. ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้หลายช่องทาง มีแบบประเมินคัดกรอง ๓ ส่วน สำหรับผู้สูงอายุ/ญาติประเมินตนเอง อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่</p> <p>- ประธานให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) รูปแบบดิจิทัลอาจไม่ไปถึงผู้สูงอายุทุกคน ควรตั้ง งบประมาณ. ดูแลส่วนที่ขาด โดยกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ชัดเจน ๒) ควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้สูงอายุจากเครือข่าย เช่น ธ.กรุงเทพ ๓) ควรตั้งเป้าหมายการใช้งาน Blue Book App ที่ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งหมด โดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่าภายในกี่ปี</p>	<p>รับทราบ และมอบ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ. และ สอ.ส. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ วัตถุประสงค์หลัก (Core Purpose) เหตุผลในการดำรงอยู่ของกรมอนามัย และวิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่</p>	<p>- กพร. แจ้งที่ประชุมว่ากรมได้มีคำสั่ง คกก.ปรับปรุงโครงสร้างฯ และจัดประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง จึงเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ ๑) Core Purpose คือ ประชาชนสุขภาพดี มีความรอบรู้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ๒) วิสัยทัศน์ คือ สานพลังเพื่อประชาชนสุขภาพดีถึงอายุ ๗๒ ปี ภายในปี ๒๕๗๐</p> <p>- ที่ประชุมมีความเห็นว่า ไม่ควรนำเป้าหมายมากำหนดวิสัยทัศน์, วิสัยทัศน์คือสิ่งที่กรมจะให้เกิดหรือฝันที่จะให้เป็น, ควรเชิญผู้อาวุโสมาให้ข้อเสนออีกครั้ง, การวัด HALE มีความยุ่งยาก ขอให้วัดแค่ สส. และ อวล.</p>	<p>ถอนวาระนี้ และมอบ กพร. เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่มาร่วมกัน ทบทวนอีกครั้ง</p>
<p>๔.๒ การปรับโครงสร้างสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ</p>	<p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ. นำเสนอการปรับโครงสร้าง สพด. ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ ๑) งานบริการ (อนามัยเด็กกลาง) ย้ายมาสังกัด สสม. (รวมทั้งบุคลากร) ๒) งานวิชาการ และศูนย์เด็กเล็กวัลลภา ย้ายมาสังกัด สส. โดยมี Timeline ในช่วง มี.ค. - ต.ค. ๖๔</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ หากมีความคืบหน้า ขอให้รายงานเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง</p>
<p>๔.๓ กรอบการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัย</p>	<p>- กผ. นำเสนอวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม ศอ., กรอบแนวคิดการตรวจเยี่ยม, ประเด็นการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพของ ศอ. และนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศอ. โดยมี Timeline การตรวจเยี่ยม ในช่วง มี.ค. - ก.ค.</p>	<p>เห็นชอบ และสามารถปรับเปลี่ยนกำหนดการตรวจเยี่ยมฯ ได้ตามสถานการณ์</p>
<p>๔.๔ การคัดกรองความเสี่ยงประชาชนด้วย Application Save Thai</p>	<p>- กผ. นำเสนอระบบ SAVETHAI ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้ ประชาชน. พนง. และ สปก.สามารถเข้าถึงเพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเองและสร้างความรอบรู้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย COVID-19 อย่างรวดเร็ว ทันที่ทุกเวลา โดยทำงานบนแพลตฟอร์ม Web App. และ Mobile App. มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ ๑) ส่งมอบให้ สส. เป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผนการบริหาร และขับเคลื่อนในการใช้ SAVETHAI ๒) มอบสำนัก/กองวิชาการ วางแผนการขับเคลื่อนการใช้ SAVETHAI ผ่านกลุ่มวัยและ Setting ๓) มอบ ศอ. ในการนำ SAVETHAI ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่</p>	<p>เห็นชอบ และมอบหน่วยงานดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สส. เป็นเจ้าภาพวางแผนขับเคลื่อน SAVETHAI - กลุ่มภารกิจ และสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการใช้ SAVETHAI - ศอ. และ สสม. นำ SAVETHAI ไปขับเคลื่อนใน พท. ที่รับผิดชอบ และ กทม.

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๕.๑ รายงานความก้าวหน้าของแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- กผ. นำเสนอ งบประมาณรวม กสธ. ปี ๖๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาของ สงป. วาระ ๑ กระทรวงได้รับ งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ เมื่อเทียบกับปี ๖๔ ส่วนกรม อ. ได้รับ ๑,๘๑๖.๔๑๕๖ ลบ. ลดลงทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้นงบลงทุนที่เพิ่มขึ้น และต้องเตรียมชี้แจง งบประมาณ. ปลายเดือน พ.ศ.๖๔ โดยจะต้องเตรียมผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์</p> <p>- ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) หาก งบประมาณ. ถูกตัด แต่ละหน่วยงานควรลด งบประมาณ. จัดประชุมลง และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีให้มากขึ้น ๒) ควรรู้จักหา งบประมาณ. จากแหล่งทุนภายนอก เช่น ภารกิจที่กรม อ. ได้รับมอบหมายจากยุทธศาสตร์ชาติ ก็ต้องเขียนขอ งบประมาณ. มาดำเนินการให้ถูกช่องทางและวิธีการ</p>	รับทราบ
<p>๕.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไม่ซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน</p>	<p>- กป. นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไม่ซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน วางมาตรการส่งเสริมการจัดงานในเมือง และสร้างการรับรู้ สร้างความร่วมมือการเปิดเมืองปลอดภัย โดยแผนการขับเคลื่อนเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ย. ๖๔</p> <p>- ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) TSC Plus และ SAVETHAI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ต้องใช้งานควบคู่กัน และเร่งให้เกิดการใช้งานให้มากที่สุด ๒) ขับเคลื่อนเปิดเมืองปลอดภัยฯ ร่วมกับการฉีดวัคซีนฯ ๓) ภาพการทำงานของไม่ซ์ ยังไม่บูรณาการกับ ททท. เท่าที่ควร</p>	รับทราบ
<p>๕.๓ Smart Media : Food4Health สื่อแนะนำการกินอาหารรายบุคคล และรับรองเมนูสุขภาพออนไลน์</p>	<p>- สก. นำเสนอสื่อออนไลน์ Food4Health สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน. วิทยาลัยและ ผปก.ร้านอาหาร สามารถแปลผล BMI อ้วน ผอม หุ่นดี (คำนวณพลังงานและแนะนำปริมาณอาหารที่ควรได้รับ) บันทึกการกินอาหาร ๓ มื้อ และอาหารว่าง โดยมีหมวดอาหารให้เลือก รวมทั้งมีเมนูอาหารแนะนำพร้อมวิธีทำอาหารสำหรับคนอ้วน คนผอม คนหุ่นดี อาหารเฉพาะโรค แล้วออกเป็นใบรับรองเมนูสุขภาพออนไลน์ (e - certificate) และ Health Point ได้</p> <p>- ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าควรหารือเรื่องบูรณาการ E-Certificate ของกรม อ. เพื่อให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น</p>	รับทราบ
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p>	-	